



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
16 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โครงการพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- พระรัตนกรวิสุทธิ์ (มณีรัตน์ ดิกขวิโร) รองเจ้าคณะ จ.สกลนคร เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย โดยมีผู้ว่าฯ นพ.สสจ.สกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร จนท.สสจ.สกลนคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ สบข. เขตสุขภาพที่ 8 และรพ.ศูนย์สกลนคร ร่วมพิธีและถวายความรู้แก่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 รูป พร้อมระบุโรคที่พบมากที่สุดในพระสงฆ์ 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง เมื่อป่วยมักซื้อยามาฉีดยาตนเอง และยังมีพระภิกษุส่วนหนึ่งที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพใด ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าว จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ความสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันโรค การปฐมพยาบาล เพื่อให้การช่วยชีวิตพระที่อาพาธก่อนที่จะส่งถึงมือแพทย์</p>	-
<p>นวัตกรรมชุดตรวจไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- บริษัท ฟุจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว FUJIFILM Dengue NS1 Ag Test Kit นวัตกรรมชุดตรวจไข้เลือดออกแม่นยำ รู้ผลไวภายใน 15 นาที ช่วยบุคลากรทางการแพทย์คัดกรองผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรก ลดโอกาสเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต พร้อมเปิดตัว FUJIFILM SILVAMP Reader เครื่องอ่านผลอัตโนมัติสำหรับชุดตรวจโดยเฉพาะ ที่สามารถรายงานผลบนหน้าจอและส่งผลไปยังระบบข้อมูลของโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยเสริมแกร่งระบบนิเวศการดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้แก่ทีมแพทย์และโรงพยาบาล เดินหน้าต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในไทยและทั่วโลก</p>	-
<p>จับกุมลักลอบขายยาโปร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- สสจ.พิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค 6 ทหาร และตำรวจสืบสวน จับกุมแก๊งขาย "ยาโปร" (สูตรยาน้ำแก้แพ้ + ยา ترامาดอล) ในพื้นที่ชุมชนตาลเดี่ยว เขตเทศบาลนครพิษณุโลก หลังสืบทราบมีการลักลอบจำหน่ายให้เด็กนักเรียน กลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน พร้อมเตือนอาจเกิดอาการประสาทหลอนและชักเกร็ง ตรวจค้นพบยา ترامาดอลแคปซูลปลอมเขียวเหลือง แคปซูลปลอมชมพู ยาน้ำ STARTEC ยาน้ำ FATEC และยาน้ำ Promethazine จึงจับกุมตัวผู้ขายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ดำเนินคดีต่อไป</p>	-
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สธ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สธ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สธ. ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค. 2566 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของ สธ. ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างกันของเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องสู่ประชาชน</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า)</p> <p>- เสนอบทความ การระบาดของไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ สธ.จัดการประชุมวิชาการการดูแลรักษาและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ปลัด สธ. ระบุว่า ในปีนี้มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยพบระยะหลังมีรายงานการป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดในผู้ใหญ่ ที่สำคัญรูปแบบอาการไม่เหมือนกับที่เคยพบมา และมีอาการคล้ายกับโรคอื่น ทำให้การวินิจฉัยโรคในระยะแรกค่อนข้างยาก หากไม่ติดตามสังเกตอาการใกล้ชิดจะทำให้การรักษาล่าช้า ส่งผลให้อาจเกิดความรุนแรงและเสียชีวิตได้ กรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในทุกมิติ ในขณะเดียวกัน โรคที่มาจากยุงที่มีความรุนแรงมากกว่าไข้เลือดออกคือ มาลาเรียก็เริ่มระบาดในแถบ 6 จังหวัดชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งกรมควบคุมโรค มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าฯ ใน 6 จังหวัด รองปลัด สธ.เมียนมา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูล อาการชี่หนาวเป็นสัญญาณของไตขวาเสื่อมเป็นข้อมูลเท็จ อาการชี่หนาวไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุสัญญาณบ่งบอกโรคไตขวาเสื่อมแต่อย่างใด ขอความร่วมมืออย่าเชื่อ อย่าแชร์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่บทความที่ระบุว่า หากกลางคืนปัสสาวะบ่อย ท้องอืด นอนหลับยากแสดงว่า ไขมันเริ่มสะสมช่องท้อง เป็นข้อมูลเท็จ ตามความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนกับไขมันสะสมในช่องท้องไม่ได้สัมพันธ์กัน ทั้งทางทฤษฎี และจากการศึกษาวิจัยใด ๆ</p>	
<p>หมอป่วยซึมเศร้าฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.ภัทรา อรชุน อายุ 36 ปี ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ม.มหิดล รุ่น 41 ป่วยซึมเศร้าและมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจนมีอาการปวดหลังมาตลอด เครียดหนัก ใช้มีดปอกผลไม้ปาดคอและแทงหน้าอกตัวเองจนเสียชีวิตที่บ้าน เคยมีประวัติทำร้ายตัวเองและทำลายข้าวของ</p>	-